

UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 1100/PGDDĐT-GDTH  
V/v hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến  
cấp tiểu học năm học 2021-2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Căn cứ Công điện số 905/CD-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1491/SGDDĐT-GDTrH-TX ngày 24/8/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy - học năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1587/SGDDĐT- GDMNTH ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1633/SGDDĐT- GDMNTH ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến cấp tiểu học năm học 2021-2022;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học nghiêm túc thực hiện một số nội dung khi dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học, thực hiện tinh giản và dạy học các nội dung cốt lõi cho phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh<sup>1</sup>.

2. Triển khai dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình các nội dung lý thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trao đổi thời gian biểu phù hợp để cha mẹ hỗ trợ học sinh học tập an toàn và hiệu quả. Tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi. **Lưu ý: hướng dẫn an toàn khi dùng điện và thiết bị học trực tuyến.**

3. Lập dự trù kinh phí để mua phần mềm dạy học trực tuyến có bản quyền và tập huấn cho giáo viên sử dụng các phần mềm hiệu quả. Khảo sát, thống kê học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến, báo cáo về Phòng GDĐT kịp thời để có kế hoạch hỗ trợ đồng thời giới thiệu các khung giờ phát sóng của đài truyền hình hoặc chủ động tải các bài giảng đăng trên Website của Phòng GDĐT, Website của trường và qua các ứng dụng phổ biến khác như: Zalo, Facebook, Email... để giáo viên phối hợp hướng dẫn cha mẹ hỗ trợ học sinh học tập phù hợp tại nhà.

<sup>1</sup>Theo Công văn số 756/PGDDĐT-GDTH ngày 05/7/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học; Công văn số 1062/PGDDĐT-GDTH ngày 21/9/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện CTGDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 và Công văn số 480/PGDDĐT-TH ngày 01/4/2020 của Phòng GDĐT về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020.



4. Thực hiện tốt việc xây dựng video bài giảng trực tuyến<sup>2</sup> nhằm tạo kho học liệu bài giảng để học sinh có thêm nguồn dữ liệu để học tập. Tổ Mạng lưới chuyên môn cấp thành phố thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng các tiết dạy mẫu theo hướng tinh giản của Bộ GDĐT, chia sẻ nội bộ các trường và gửi về Phòng GDĐT xây dựng kho học liệu dùng chung; trong đó chú trọng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và các khối lớp đầu cấp, cuối cấp.

5. Tháng 9/2021 tổ chức họp cha mẹ học sinh lớp để phổ biến nội quy học tập, thống nhất thời gian biểu phù hợp; họp lớp trực tuyến để phổ biến nội quy, giới thiệu các bạn và bầu Ban cán sự lớp, giới thiệu sách, vở, dụng cụ học tập; làm quen phương pháp học tập; tổ chức một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng điện, thiết bị học tập an toàn; ôn tập một số nội dung cốt lõi của lớp học trước để chuẩn bị học kiến thức mới. **Lưu ý: chỉ yêu cầu học sinh mặc trang phục lịch sự, thoải mái khi học tập trực tuyến.**

Từ tháng 10/2021 tổ chức học trực tuyến các khối lớp theo hướng tinh giản nội dung; tập trung vào các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, các môn còn lại chủ yếu dạy học theo chủ đề, không tổ chức dạy học trực tuyến theo từng tiết học hàng tuần; không tổ chức học 2 buổi/ngày trong thời gian học trực tuyến để tránh gây căng thẳng, mệt mỏi cho học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh và dư luận (Khi hết thời gian học trực tuyến, học sinh được tập trung học trực tiếp tại trường, trường phân công giáo viên tổ chức phụ đạo theo lớp linh hoạt và buổi hai cùng với việc áp dụng tinh giản nội dung học tập để hoàn thành chuẩn kiến thức kỹ năng các nội dung cốt lõi, giúp các em hoàn thành chương trình môn học). Cụ thể:

**\* Đối với lớp 1, lớp 2**

- **Tháng 9/2021:** Chủ yếu quay các clip hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị các điều kiện cho con em học tập; các thao tác kết nối vào lớp học, cách chuẩn bị cho con em khi học trực tuyến và an toàn khi sử dụng các thiết bị học trực tuyến;... Giới thiệu Lịch phát sóng trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam<sup>3</sup> để giáo viên phối hợp với gia đình tổ chức cho học sinh học vào khung giờ và cách thức học tập phù hợp với từng gia đình.

- **Tháng 10/2021:** Vẫn ưu tiên hướng dẫn học qua truyền hình. Sau các khung giờ học qua đài truyền hình, giáo viên có thể tổ chức luyện tập trực tuyến cho học sinh các chủ đề cốt lõi theo hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học (hoặc ôn lại các bài giảng qua đài truyền hình bằng hình thức vui học nhẹ nhàng, cách đọc âm, vần hoặc làm quen chữ số, bài toán dưới dạng đồ vui để học...). Cha mẹ có thể xem clip và hỗ trợ cho con em học tập; khi tổ chức luyện tập cần xây dựng các hoạt động dưới dạng các trò chơi học tập tạo không khí vui vẻ không gây nhàm chán quá tải cho học sinh.

- Do học sinh Lớp 1, 2 còn nhỏ, khả năng tập trung không nhiều, nên thời gian dạy học không quá 35 phút/1 tiết (có nghỉ giữa tiết), không quá 2 tiết/ buổi và 3

<sup>2</sup>Theo Công văn 1585/SGDĐT-GDMNTH của Sở Giáo dục Đào tạo ngày 13/9/2021 về việc xây dựng video bài giảng trực tuyến trong CTGDPT cấp tiểu học.

<sup>3</sup>Các môn: Tiếng Việt, Tiếng Anh trên sóng (kênh) VTV7 bắt đầu từ ngày 06/9/2021 vào khung giờ 14h30'-15h30' các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7 và cổng thông tin điện tử vtv7.vtv.vn

buổi/tuần. Không tổ chức học tất cả các môn học; không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại, phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá định kỳ.

**\* Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5**

- Sử dụng hiệu quả kho học liệu sẵn có và xây dựng kho học liệu bổ sung để kết hợp dạy học qua truyền hình và trực tuyến. Giáo viên có thể vào một số đường link xem các video để phối hợp dạy học có hiệu quả:

+ Hướng dẫn dạy học trên truyền hình: <https://youtu.be/vaAOh3wFwLM>

+ Môn Tiếng Việt: <https://youtu.be/CM3W0CW8SWI>;

+ Môn Toán: [https://youtu.be/TG\\_gZUII1vA](https://youtu.be/TG_gZUII1vA);

+ Môn Tự nhiên và Xã hội: <https://youtu.be/nMTe1UNBkNE>;

+ Môn Lịch sử và Địa lý: <https://youtu.be/Lsu7lfrPYSg>;

- Sắp xếp lại các chủ đề học tập và xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn cho học sinh tự học. Tổ chức dạy học qua truyền hình kết hợp dạy học trực tuyến đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình; phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, kỹ năng của giáo viên; điều kiện gia đình, khả năng tiếp thu, lĩnh hội đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

- Thực hiện đúng hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trên truyền hình thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học; tổ chức kiểm duyệt các tiết dạy quay clip trước khi gửi về Phòng GDĐT. Chọn cử giáo viên tham gia quay các tiết dạy Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 qua Đài truyền hình Bình Dương bổ sung cho nguồn học liệu tại địa phương.

Trên đây là một số lưu ý khi dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022 đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Bộ phận chuyên môn tiểu học để được hỗ trợ kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Thành viên MLCM cấp thành phố;
- Lưu: VT, GDTH, T27.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Trần Trọng Khánh**